



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข่าวเด่นในฉบับ

- ✍ ทิศทางการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมใหม่ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทศวรรษที่ ๓
- ✍ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประเดิมเวที ดาว - เดือน
- ✍ เชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคมนี้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

นักศึกษา รหัส'๖๒ ภาคปกติ รับัตรนักศึกษา วันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคมนี้

ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รหัส'๖๒ มรพส. ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ร.๓๐๑ อาคารพิบูลวิษณุ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ : คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยการพยาบาล คณะมนุษยศาสตร์ฯ วิทยาลัยการการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรฯ ๑ ฉบับ มาในวันดังกล่าวด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถมารับตามวันที่กำหนดของตนเอง สามารถมาวันใดก็ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒



คณาจารย์ศาสตร์ทั่วไป สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดอบรมการใช้อุปกรณ์การศึกษาทางไกล

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มรพส. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการศึกษ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ สฟป. พิษณุโลก เขต ๑ กิจกรรมการปรับหน้างานและห้รับสัญญาณดาวเทียม การเชื่อมต่อและการใช้งานอุปกรณ์การศึกษาทางไกล และการตรวจ

ซ่อมและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การศึกษาทางไกล เมื่อช่วงที่ผ่านมา โดยหลักสำคัญในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น ครูปลายทางจะต้องคอยกำกับ ดูแลเอาใจใส่ และกระตุ้นผู้เรียน และสิ่งที่ครูปลายทางต้องมีคือ สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะคุณลักษณะ

งานประชาสัมพันธ์ มรพส. จัดทำ LINE Official Account เพิ่มช่องทางการสื่อสารลดการใช้กระดาษ สอดรับนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. ได้จัดทำ LINE Official Account เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภายใน มรพส. เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มุ่งเน้นการลดใช้กระดาษ และลดการใช้ทรัพยากรได้เป็นอย่างดี โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร มรพส. เพิ่มเพื่อน Line โดยการสแกน QR

Code

นักวิจัยที่แท้จริงอยู่ในหมู่บ้าน โจทย์วิจัยเปลี่ยนประเทศสู่ยั่งยืน

ในวาระครบ ๒๐ ปี ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้าสู่ทศวรรษที่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดประชุมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ๒๐ ปี ระบบและกลไกเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในทศวรรษที่ ๓ ในระบบวิจัยใหม่ขึ้น เพื่อนำไปสู่ผลการดำเนินงาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Wisdom Movement เพื่อให้เกิดกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในทศวรรษที่ ๓ เพื่อการพัฒนาประเทศ

เป็นการทบทวนบทเรียนการดำเนินงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ผ่านมา รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่แนวทางการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์วิจัย นวัตกรรมเพื่อชุมชนและพื้นที่ พร้อมกับเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และการนำเสนอเชิงนโยบายระบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเริ่มจากชุมชนเป็นฐานพัฒนานวัตกรรมใหม่สู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในประเทศไทยต่อไป

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวตอนหนึ่งถึงการปรับเปลี่ยนประเทศด้วยปัญญาจากฐานรากว่า กำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ ๓ จาก “ความรู้” ไปสู่ “ปัญญา” ให้เกิดขึ้นก้าวต่อไปในทศวรรษที่ ๓ ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ต้องหันมาคิดถึงปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ การที่จะเปลี่ยนจาก Knowledge สู่ Wisdom จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องกระบวนทัศน์

ในอดีตเราติดกับดักยากจน ความเหลื่อมล้ำรายได้ปานกลาง และความขัดแย้ง หัวใจสำคัญของปัญหาอยู่ที่ความไม่สมดุลใน ๔ ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญามนุษย์ สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปมปัญหาที่แท้จริงคือความไม่สมดุลของทั้ง ๔ สิ่งนี้

เมื่อ ๒-๓ ทศวรรษที่ผ่านมา อยู่ในยุคของ Modernism พยายามทำให้ประเทศทันสมัย ทุ่มทุกอย่างไปกับเศรษฐกิจ เน้นเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากนั้นประเทศไทยและโลกจะอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน จาก Modernism การเน้นความทันสมัย มาสู่การเน้นความยั่งยืนเป็นสำคัญ หรือ Sustainism จากการเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ดังนั้น โจทย์ของการวิจัยในอนาคต ต้องเป็นโจทย์ที่จะนำพาประเทศไปในทิศทางที่สมดุล ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ มนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับเทคโนโลยีได้อย่างไร จำเป็นจะต้องมีเมเนเจอร์โมเดลหรือกรอบของความคิดที่จะนำพาประเทศ ไปข้างหน้าได้ คือ เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรื่องของ SDGs ของสหประชาชาติได้อย่างลงตัว

เพราะฉะนั้น หากต้องการอยู่ในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างปกติสุข โมเดลอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นเมเนเจอร์โมเดลที่สำคัญ ต้องถอดรหัสนี้ออกมาให้ได้ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เปลี่ยนแนวคิดของสังคมไทยจาก Me Society เป็น We Society ไปสู่การมองสังคมแบบองค์รวม เปลี่ยนจากการพัฒนาทาง เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นมองชาวนา มองคนเป็นปัจจัยการผลิตไปสู่

ทิศทางวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ (New RDI Direction)

- 1 การวิจัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 2 การวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก
- 3 การวิจัยเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์และสถาบันองค์ความรู้
- 4 การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นทศวรรษที่ 3

- จาก “ความรู้” (Knowledge) สู่ “ปัญญา” (Wisdom)
- เปลี่ยน Power of Thankledge สู่ Power of Share Knowledge
- ปรับความสมดุล ๔ ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญามนุษย์
- เปลี่ยนจาก Modernism เน้นความทันสมัยสู่ Sustainism เน้นความยั่งยืน
- เชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGs (Sustainable Development)
- เปลี่ยนแนวคิดสังคมไทย จาก Me Society เป็น We Society
- ตั้ง Passion คนท้องถิ่น พัฒนาให้สัมฤทธิ์ผล
- เปลี่ยนการทำงานแบบโครงสร้างทางอำนาจ สู่ความร่วมมือทุกภาคส่วน
- เปลี่ยน Enforcement (การบังคับ) เป็น Empowerment (เพิ่มขีดความสามารถ)

กราฟิก กรุงเทพธุรกิจ

(ต่อจากหน้า ๒)

การสร้างบรรยากาศการเติบโต เพื่อให้ปัญญาของมนุษย์ยุคนี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นระบบการวิจัยจะต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้คนในท้องถิ่นหรือประชาชนสามารถเอา Passion ให้ออกมาเป็นผลสัมฤทธิ์ เปลี่ยนจาก Knowledge สู่ Wisdom ต้องเปลี่ยนจาก Power of Knowledge เป็น Power of share Knowledge ให้ได้ นี่คือนวัตกรรมที่เรียกภูมิปัญญามหาชน ที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมท้องถิ่นและโลก

“ต้องมองว่าคุณค่าของความเป็นคนผ่านสิ่งที่เรียกว่า Passion ผ่านสิ่งที่เรียก Purpose หรือวัตถุประสงค์ต่างหากที่เป็น Bottom Line เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ ๒๑ โครงสร้างทางปัญญาจะเกิดขึ้นได้ สังคมมีหลาย Layer แต่เชื่อมต่อกัน ขั้วอำนาจมีหลายขั้ว ไม่จำเป็นต้องมีอำนาจของรัฐเพียงอย่างเดียว การเปลี่ยนจาก Me Society ไปสู่ We Society คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่จะเปลี่ยนจากโครงสร้างทางอำนาจ ไปสู่โครงสร้างทางปัญญาอย่างแท้จริง

สิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนจาก Enforcement หรือการบังคับเป็น Empowerment ท้องถิ่นจะเติบโตได้มีสิ่งเดียวคือ People Empowerment ระบบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ก็มีสิ่งเดียวคือ People Empowerment ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเองจะต้องตอบโจทย์สังคมตอบโจทย์ประเทศมากกว่าตอบโจทย์ตัวเอง ระบบอุปถัมภ์ที่เอื้อคนไม่กี่คน กำลังจะต้องเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่เป็นธรรม สังคมแห่งโอกาสเท่าเทียมกัน ผ่านเรื่องของสิทธิที่เท่าเทียม

Wisdom Movement เกิดจากเปลี่ยนแปลงปลดล๊อค การเลื่อนไหลของสังคม เพราะหากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ก็จะต้องอยู่ ต้องเปลี่ยนจาก Social Class เป็น Social Mobility นี่คือนวัตกรรมที่เรียกว่า เราจะเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน เป็นปกติสุขอย่างแท้จริง

การเดินทางตามแนวทางนี้ จะเกิดขึ้นได้ด้วยกรรมวิธี **“ภูมิปัญญามหาชนใหม่” (New Wisdom Movement) กับ “ทิศทางการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมใหม่”**

(New RDI Direction) เป็นตัวกำกับ โดยมีการทำงานผ่าน ๔ แพลตฟอร์มวิจัยหลัก คือ ๑.) การวิจัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ๒.) การวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก ๓.) การวิจัยเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์และสถาบันองค์ความรู้ และ ๔.) การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย

โดยพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงคือ คน สร้างองค์ความรู้ให้เกิดที่คน ไม่ใช่ที่นักวิจัย เพราะนักวิจัยเป็นแค่ผู้ทำการเปลี่ยนแปลง แต่ในที่สุดแล้วนักวิจัยที่แท้จริงอยู่ในหมู่บ้านท้องถิ่น ดังนั้น ต้องนำวิสัยทัศน์การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมทางสังคม นวัตกรรมเกษตร นวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมมวลชน หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้งหมดนี้ เป็นนวัตกรรมที่ไปตอบโจทย์ สร้างคุณค่าให้กับประเทศ แต่ต้องทำให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้ไปด้วย

“สำหรับ BIG Picture ของการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องสร้างความสมดุลใน ๔ องค์ประกอบ สำคัญคือ ๑.) ต้องเปลี่ยนแนวคิดการมองโลกไปสู่ความยั่งยืน ความสมดุล ด้วยการตอบโจทย์ของโลก โจทย์ของประเทศ ก็คือโจทย์เดียวกัน ๒.) มีกรอบแนวคิดให้ ทำอย่างไรจะให้เรามาสังเคราะห์เป้าหมายเดียวกัน ๓.) มี Wisdom Movement และ ๔.) การร่วมกันผลักดันภูมิปัญญามหาชนไปสู่สังคม

“วงจรแห่งพลังทางปัญญา การสร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน จะต้องเริ่มด้วยคน ทำอย่างไรให้คนเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปัญหา นำไปสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อรังสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า และเปลี่ยนคุณค่าทางปัญญา มาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ มาเป็นสิ่งที่ต่างๆ ที่จะตอบโจทย์ได้” ดร.สุวิทย์ กลาว

ที่มา : ข่าวอุดมศึกษา

กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ ๓๒ วันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๒ หน้า ๑๖

ขอความร่วมมือบุคลากร มรพส. ตอบแบบสอบถาม

Online Happinometer

◆ ตามที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนตามแนวคิดมหาวิทยาลัยแห่งความสุขนั้น ในการนี้ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล จึงขอความร่วมมือบุคลากร มรพส. ทั้งสายวิชาการ - สายสนับสนุน **ตอบแบบสอบถาม Online Happinometer** ได้ที่ <http://www.happinometer-tchs.com/hoc-psru-v2/> โดยใส่รหัสผ่าน Password : psru2 ระบบเปิดถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประเดิมเวทีเป็นคณะแรก .. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
 จัดประกวด ดาว - เดือน คณะฯ “ดวงดาวแห่งวิทยาศาสตร์ SC Star”
 เปิดเวทีโชว์ความสามารถนักศึกษา เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ



เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. จัดงานประกวดดาว - เดือน คณะฯ “ดวงดาวแห่งวิทยาศาสตร์ SC Star” ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี รศ.ดร.ธัชคณิต จงจิตวิมล คณบดีฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการประกวดดาว - เดือน คณะฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในคณะ โดยมีผลการประกวด ดังนี้

ดาว

เดือน

ชนะเลิศ : น.ส.ณัฐนิชา ว่องวิไลรัตน์
 รองชนะเลิศอันดับ ๑ : น.ส.กนกพร สุขหนูน
 รองชนะเลิศอันดับ ๒ : น.ส.ปณิสรา นันทะกมล
 รองชนะเลิศอันดับ ๓ : น.ส. จิราภรณ์ วรรณศิริ
 รองชนะเลิศอันดับ ๔ : น.ส.ทิพย์กมล เทียมเต็ง
 Popular VOTE : น.ส.ณัฐนิชา ว่องวิไลรัตน์
 ขวัญใจประชาสัมพันธ์ : น.ส.กนกพร สุขหนูน

นายวีระพงศ์ ทวีรัตน์
 นายศรายุทธ เทพประมวล
 นายวุฒิชัย ใจสุข
 นายปรมินทร์ ทองประพันธ์
 นายสุชสวัสดิ์ วงศ์รัตนกาญจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมงาน...
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
19-20 สิงหาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ ๕ ต.พลาตชุมพอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕26-7000 / แฟกซ์ ๐-๕๕2๐๗-1๐๘
<http://www.psru.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com